



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พบสมุนไพรรักษา มะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการวิจัยยารักษา มะเร็งปากมดลูก หรือยา N040 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาดังกล่าวได้ดี ถึงร้อยละ 50 และมีร้อยละ 30 ที่ก่อนมะเร็งหายไ้ โดยในการทำวิจัยในระยะแรกจากการเก็บตัวอย่างใน 1 ปี จากผู้ป่วย 32 คน ไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยมี 16 คน ตอบสนองต่อการรักษาที่ดีตามระยะเวลาของโรคปกติ มี 4 คน ที่ก่อนหายไ้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นจากยาหรือไม่ เพราะยังไม่มียากลุ่มควบคุมชัดเจน ส่วนอีก 12 คน มีการตอบสนองตามลำดับขั้น แต่โดยรวมยาดังกล่าวมีความปลอดภัย และผู้ป่วยมีผลตอบสนองดี จากนั้นภายใน 1 ปี จะศึกษา ระยะ 2 ซึ่งเป็นการวิจัยทางคลินิกต่อไป เพื่อให้เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้น และมั่นใจว่าการหายของก้อนเนื้อมาจากยา โดยระยะที่ปลอดภัยที่สุด จะเริ่มใช้ในผู้ป่วยที่หมดหนทางในการรักษาแล้ว โดยจะมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมในคนก่อน ว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัย และอาสาสมัครต้องยินยอมพร้อมใจ</p> <p>ยา N 040 มีส่วนผสมประมาณ 10 ชนิด ได้แก่ เถาหมากขาว หญ้าขัด ตับเต่าใหญ่ ถั่วพู ราชพฤกษ์ หนามโศ่ง กางหลวง ตับเต่า สานเงิน และคองเขาเขี้ยว ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตมาในรูปแบบแคปซูล โดยรับประทานตามน้ำหนักตัว และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และขณะนี้ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรของกองทุนภูมิปัญญา ในสังกัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งให้ทุนทำวิจัยมาตั้งแต่ปี 2536</p> <p>ส่วนโครงการพัฒนารักษา มะเร็งตับ หรือสมุนไพรรักษาในตำรับเบญจอำมฤตย์ ซึ่งที่ผ่านมา มีการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยกว่า 300 คน ยังไม่พบรายงานที่น่ากังวลว่ามีผลข้างเคียง จะมีเพียงท้องเสีย ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง ตอนนี้นำกำลังรับอาสาสมัคร ผู้ป่วย มะเร็งตับ 81 คน เพื่อมาเข้าร่วมศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้ มีผู้ร่วมโครงการ 12 คน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สำหรับยามะเร็งของนายแสงชัย แผลเลิศตระกูล เบื้องต้นจากการเก็บตัวอย่างใน 1,062 คน ได้ผลมาทั้งสิ้น 566 คนแล้ว พบเป็นคนไข้ใหม่ร้อยละ 70 คนไข้เก่าร้อยละ 30 ซึ่งผู้ป่วยรู้สึกว่ามีผลตอบสนองที่ดีขึ้นคือ นอนหลับ มีแรง และสามารถรับประทานอาหารได้ร้อยละ 80 ส่วนการลดขนาดของก้อนเนื้อยังไม่มียาผลมา ยืนยันมากนัก ในจำนวนนี้เกือบครึ่งผ่านการรักษา กับแพทย์แผนปัจจุบัน และหลายรายอาการอาจดีขึ้นหรือคงที่ ซึ่งตรงนี้ต้องติดตามผลต่อไป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อน จะพบเพียงเชื้อที่ทำให้ท้องเสีย ซึ่งประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมีโอกาสมพบได้ในยาสมุนไพรร โดยผลการทดสอบจากการเก็บในกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมทั้งหมดน่าจะทราบผลภายในวันที่ 31 มี.ค 2561</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ สวท. ช่อง NBT</p>	<p>เร่งพัฒนาสมุนไพรรอบวงจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาสมุนไพรรักษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรรักษาแผนปัจจุบันให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรรักษาโรคให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพรรักษาในแต่ละชุมชน และช่วยกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p> <p>ดังนั้นกระทรวงจึงมีมาตรการกระตุ้นการใช้สมุนไพรรักษา โดยในปี 61 จะทำแผนปฏิบัติการแผนไทยเฟิร์ส พัฒนาสมุนไพรรักษาคนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้บริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษา โดยใช้กลไก 3R Engine ได้แก่ 1. รีแบรนด์ดีจัง เร่งสร้างค่านิยม แผนไทยเฟิร์ส เพิ่มการเข้าถึงสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพรรักษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2. รีแอสซัวร์เรนส์ บูรณาการการแพทย์แผนไทยร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว พัฒนาคูณภาพมาตรฐานและขยายความครอบคลุม การจัดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสมุนไพรรักษา รับรองหมอพื้นบ้านหรือวิธีการรักษาทางการแพทย์พื้นบ้านที่ปลอดภัยกับประชาชน และ 3. รีลีวีชแอนด้ออนโนเวชั่น พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลการ</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วิจัย นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยฯ และสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระบบสุขภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างครบวงจรสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60 มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ 32,444,810 ครั้ง จากผู้ป่วยนอกทั้งหมด 164,259,449 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75 จากสถิติมีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่ม 406 ล้านบาทจาก 1,723.69 ล้านบาทในปี 59 และเพิ่มเป็น 2,129.96 ล้านบาท ในปี 60</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สิทธิเยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งปัจจุบันสิทธิบัตรทอง อาศัยมาตรา 41 ในการช่วยเหลือ ขณะที่ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ก็ออกประกาศโดยยึดตามเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี และเมื่อ 2 สิทธิมีประกาศดังกล่าวแล้ว ตนก็เชื่อว่าทางกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีประกาศลักษณะนี้เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเช่นกัน</p> <p>ส่วนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ พ.ศ. ... ซึ่งจะครอบคลุมทุกสิทธินั้น ค่อนข้างใช้เวลา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งขณะนี้ทางคณะทำงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กำลังดำเนินการให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตาม มองว่าแต่ละกองทุนแต่ละสิทธิ หากออกเป็นประกาศของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะดี ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงสิทธิข้าราชการ คิดว่าน่าจะดำเนินการอยู่เช่นกัน</p> <p>-ด้านนายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.) กล่าว สิ่งที่กำลังกังวลคือ ในทางปฏิบัติจะเกิดปัญหาความล่าช้า เนื่องจากประกันสังคมไม่ได้ทำรูปแบบเหมือนบัตรทอง ที่มีอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชกิจหวัดมาตั้งพิจารณา ซึ่งมีความรวดเร็ว เพราะการที่ระบุว่าจะแบ่งออกเป็น 4 โซน มีอนุกรรมการพิจารณา เพียง 4 คณะ มองว่าไม่เพียงพอ จริงๆ ต้องทำให้ครบทุกจังหวัด รวมถึงกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 มาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ ให้มาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ แต่ต้องแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น ควรไปที่จังหวัด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>จยย.ระเบิดตลาดยะลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์กลางตลาดตลาดสดรถไฟ (ตลาดพิมลชัย) เขตเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ว่า มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บนำส่งรพ.ยะลา 23 ราย ในจำนวนนี้ต้องนอนโรงพยาบาล 7 ราย แต่อาการไม่รุนแรง ไม่มีการผ่าตัด ส่วนอีก 16 คน มีอาการหูอื้อจากเสียงระเบิด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็วและนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลในพื้นที่แล้ว</p> <p>ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ลงพื้นที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วเช่นกัน ส่วนสถานพยาบาลตอนนี้มี รพ.ปัตตานี รพ.หาดใหญ่ รพ.แพทย์ทหารบก รพ.จังหวัดชายแดน พร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีหากมีการร้องขอ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์บ้าน เกิดเมืองนอน</p>	<p>กัญชา</p> <p>-กล่าวว่า แปลกดี ไม่มีใครคิดจะห้ามปรามอย่างเป็นทางการ ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประโคมข่าวโครมครามคล้ายกับรัฐบาล เปิดไฟเขียว ให้ชาวบ้านปลูก กัญชา ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ถ้าจะทดลองเอา กัญชา ไปสกัดทำยา ไม่จำเป็นต้องปลูกเลยสักต้น เพราะของกลางซึ่งศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วมีเยอะแยะ โดยอยู่ในการดูแลของ อย. เพื่อรอเอาไปทำลาย</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายประเทศในโลกได้ปลดล็อกกัญชาให้สามารถนำมาสกัดหรือแปรรูปเป็นยารักษาโรค ดังนั้นรัฐบาล จึงต้องสั่งตัดในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และป้องกันผลกระทบที่อาจมีผลร้ายแฝงฝังอยู่ข้างเป็นธรรมดา ถ้าหากถือว่า เรื่องใดมีคนคัดค้านแล้วไม่ทำ ก็อาจต้องตอบคำถามว่า แล้วเหตุใดเสียงคัดค้านในการให้สัมปทานแหล่งพลังงาน อันเป็นสมบัติชาติซึ่งมีคนจำนวนมากยอมเจ็บ ยอมตาย ยอมติดคุกติดตะราง เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ จึงยังคงเดินหน้าขับเค้นต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ผอ.รพ.สต.ปลายนาสวนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ที่.ต่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เกิดเหตุนายทรงวุฒิ อุดม พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำหน่วยแม่ละมุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสักพระ ใช้อาวุธปืน เอชเค 33 ยิงใส่รถกระบะ ทำให้นายชลิต จินตนา ผอ.รพ.สต.ปลายนาสวน ถูกกระสุนปืนทำให้เสียชีวิต โดยสภาพศพถูกยิงที่แขนขวากระดูกแตกละเอียด ใบหน้าถูกทุบด้วยของแข็ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำข้างถนน โดยหลังก่อเหตุนายทรงวุฒิได้หลบหนีไปและเข้ามาอับตัวกับนายนรินทร์ ทรงนิตกุล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ให้การเบื้องต้น อ้างว่า คิดว่าเป็นรถของขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จึงยิงเข้าไปด้วยความเข้าใจผิด หลังก่อเหตุจึงเข้ามาอับตัว
ข่าวสด	<p>5 อาการป่วยจิต</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้แก่ผู้ที่มีอาการ 5 ลักษณะดังต่อไปนี้ 1.หูแว่ว 2.เห็นภาพหลอน 3.หวาดระแวงไร้เหตุผล 4.คิดว่าตนเองมีความสามารถเหนือคนอื่น เช่น เป็นบุคคลสำคัญ เป็นเทพเทวดา หรือ 5.แต่งกายแปลกกว่าคนปกติ ร่วมกับมีแนวโน้มจะมีอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ได้แก่ พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง หรือทำร้ายคนอื่น หากประชาชนพบเห็นผู้ที่มีลักษณะที่กล่าวมาและมีภาวะอันตราย สามารถโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และสายด่วนตำรวจ 191 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำตัวเข้ารับการรักษาตามกฎหมาย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง	<p>ยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ได้รับแจ้งมีผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงหลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รีเทิร์น (Return) เรียว เรียว สูตร 2 พบใส่สารไซบูรทามีน ซึ่งผลข้างเคียง นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หากได้รับปริมาณมากอาจขึ้นเสียชีวิตได้ และโฆษณาไม่ขออนุญาตอ้างสรรพคุณเกินจริงสลายไขมัน ได้รับโฆษณาทงเว็บไซต์แล้ว</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ เกรียงสอง ด้าน	<p>การชูลูกสกัดพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีคลิปในโลกโซเชียล เมื่อคุณแม่ไม่ยอมให้ลูกติดมือถือ เลยใช้ภาพผีมาใส่ไว้หน้าจอทำให้ลูกกลัวและไม่ยอมเล่นมือถืออีกเลยนั้น ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า วิธีชู่ให้กลัวหรือทำให้เด็กเกิดอารมณ์ด้านลบอื่น ๆ เพราะเข้าใจว่าจะสามารถหยุดเด็กให้เลิกทำกิจกรรมได้ทันที วิธีดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิ เด็กอาจกังวลและปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นหรือสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างสุดโต่งไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และอาจสกัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก หรือแม้กระทั่งถูกลดทอนความเข้าใจในเรื่องเหตุและผล ทำให้เด็กไม่มีความเชื่อมั่นและลดความไว้วางใจในตัวผู้ใหญ่ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รู้สึกปลอดภัย อาจส่งผลกระทบต่อทำให้เด็กเสียโอกาสเรียนรู้ที่จะสร้างวินัยในตนเอง ขอแนะนำให้สอนในสิ่งที่ถูกต้องและใช้เหตุผลที่เหมาะสมตักเตือนลูกและควรแสดงความชื่นชม เมื่อลูกแสดงพฤติกรรมที่ดีน่าชมเชย ควรเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบพัฒนาการแต่ละวัยพร้อมหาวิธีส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กแต่ละด้านอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>สารตกค้างในผักไฮโดรโปนิคส์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เผย พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิคส์สูงกว่าผักทั่วไป หลังเก็บตัวอย่างผักไฮโดรโปนิคส์ จำนวน 30 ตัวอย่าง จากตลาดและห้างทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ขอเตือนว่าความเข้าใจของประชาชนที่คิดว่าผักไฮโดรโปนิคส์เป็นผักที่ปลอดภัยกว่า มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อยหรือไม่ใช้เลย จึงไม่เป็นความจริงแต่ประการใด จากการสำรวจพบสารพิษตกค้าง 25 ชนิด ที่น่าเป็นห่วงคือสารทั้งหมดที่พบนั้นเป็นสารดูดซึมมากถึง 17 ชนิด ทำให้การล้างเพื่อลดจำนวนสารตกค้างลงเป็นไปได้ยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ต้องเฝ้าระวังการตกค้างของไนเตรทอย่างเข้มงวด</p>
ไทยโพสต์	<p>งานแพทย์แผนไทยอีสาน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุชัย บุตรสาระ รองผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ธิมาญพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนางกมลลา วัฒนายิ่งเจริญชัย รองนพ.สสจ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ" ครั้งที่ 10 โดย สธ.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระดับภูมิภาค ในปีนี้ขอนแก่นรับหน้าที่เจ้าภาพหลักของการจัดงาน เป็นการบูรณาการงานร่วมกันจากหน่วยงานภายในสังกัด สธ. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะร่วมมือกันนำภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือที่เราเรียกกันว่าศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้าน มารวมไว้ในจุดจุดเดียว ได้รับการตอบรับจากหมอฟันบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ รวมกว่า 100 รายการ ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทย การตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยโดยแพทย์แผนไทย การพอกเข้าเผายา ทับหม้อเกลือ เข็มกระโจม ขณะเดียวกันยังคงมีการสาธิตนวดไทยพื้นฐาน ฤกษ์ตัดตน และการบรรยายพิเศษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เรื่องถึงเข้า สมุนไพรมหัศจรรย์ที่ต้องรู้ให้จริง เลือกรับประทาน โดยมิทิมแพทย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้กับผู้ที่รักสุขภาพตลอดงานด้วย
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว	สร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง -เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของ การสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ที่ ปตท. สำนักงานใหญ่
เดลินิวส์	เตือนป่วยท้องร่วง -เสนอข่าว นพ.มณฑิธร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในหลายพื้นที่ โดยพบผู้ป่วยเป็นเด็ก และผู้สูงอายุค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อ แบคทีเรีย อาทิ ไวรัสโรต้า โนโรไวรัส อย่างไรก็ตาม โรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มที่กล่าวข้างต้นมีโอกาสพบผู้ป่วย และมีความรุนแรงของโรคมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ไทยรัฐออนไลน์	หนุ่มโรคอ้วน250กก. -เสนอข่าว นายลัทธพล พุกนุ่น หรือน้องอ้อฟ อายุ 20 ปีอยู่ที่ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ป่วยเป็นโรคอ้วน นน.250 กก. นอกจากนั้นยังมีโรคหัวใจโต โรคหอบหืด โรคความดัน อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาว อาการล่าสุดมักหลับลึก ปลุกไม่ค่อยตื่น แพทย์แจ้งว่า หากนอนหลับยาวอาจหยุดหายใจ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงต้องการดึงออกซิเจนและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ที่ผ่านมามีเคยไปตรวจที่รพ.พุทธชินราช แพทย์ส่งตัวไปรพ.รามธิบดี แพทย์แนะนำให้ผ่าตัดกระเพาะอาหาร แต่ไม่รับรองว่า หลังผ่าตัดแล้วคนไข้จะฟื้นร่างกายปกติหรือไม่ วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการรักษาย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพธุรกิจ	เลือดจระเข้แคปซูล -เสนอข่าว วิสาฉณี รุ่งทวีชัย เจ้าของฟาร์มจระเข้รุ่งทวีชัย เปิดเผย "วานิไทย" เลือดจระเข้แคปซูลสัญ เกิดจากการวิจัยจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการตรวจสอบจาก ออย. แล้ว ซึ่งพบว่า เซลล์เม็ดเลือดขาวของจระเข้สามารถสร้างโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ได้หวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมเตรียมลุยตลาดโลก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch